

### ลอยกระทงสะพัดเจียดหมื่นล.

Source - โปสต์ทูเดย์ (Th)

โปสต์ทูเดย์ - หอการค้าฯ คาดการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ จะมีการใช้จ่าย 9,928 ล้านบาท ขยายตัว 3% ซึ่งเป็นช่วงปรับตัว หวังปีหน้าสู่ภาวะปกติ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2560 จาก 1,199 ตัวอย่าง พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงปีนี้อยู่ที่ 9,928.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3% และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ถือเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแล้ว ซึ่งเป็นไปตามค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือน

ทั้งนี้ บรรยากาศการใช้จ่ายในด้านของเม็ดเงินยังไม่กลับมาเท่ากับปี 2557 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 1.11 หมื่นล้านบาท แต่เม็ดเงินค่าใช้จ่ายในปีที่เพิ่มขึ้น สะท้อนว่าหลังจบจากงานพระราชพิธีประชาชนเริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ เพราะมีผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีแผนที่จะออกไปร่วมงานข้างนอกมากสุดในรอบ 12 ปี แสดงให้เห็นว่าประชาชนพร้อมที่จะออกมาใช้จ่ายใช้สอย แต่ในด้านของ ผู้จัดงานยังไม่พร้อมนัก จึงมีการจัดงานแบบเรียบง่ายทำให้การใช้จ่ายใช้สอยถูกคุมด้วยบรรยากาศ

"ปีนี้ยังเป็นการลอยกระทงที่ยังไม่ปกติ เป็นช่วงกำลังของการปรับตัว มูลค่าการใช้จ่ายปีนี้ที่อยู่ในระดับเกือบ 1 หมื่นล้านบาทนั้น เป็นการสะท้อนว่ากำลังซื้อเริ่มกลับมาแต่ถ้าจะให้กลับมาปกติ มูลค่าการใช้จ่ายควรจะอยู่ที่ระดับ 1-1.1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากในช่วงปี 2559 เป็นช่วงของการไว้ทุกข์ ภาพที่ออกมาจึงกลับมาคึกคักในระดับที่เหมาะสม แต่หวังว่าปีหน้าจะกลับมาปกติ" นายธนวรรธน์ กล่าว

สำหรับผลสำรวจพบว่าปีนี้ส่วนใหญ่ 92.9% มีการวางแผนออกมาลอยกระทง เนื่องจากเป็นประเพณีเพื่อขอพร ให้เศรษฐกิจดีและมีรายได้ดีขึ้น เป็นการผ่อนคลายความเครียด ส่วนอีก 6.6% ที่ไม่ลอย เพราะอยู่ในช่วงโศกเศร้า ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย กลัวอันตรายและเศรษฐกิจไม่ดี โดยส่วนใหญ่ 67.9% มีแผนไปลอยกระทงในสถานที่ที่มีการจัดงาน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วนเพียง 34.7% และที่มาของเงินที่ใช้ส่วนใหญ่ยังมาจากเงินเดือนแต่มีสัดส่วนลดลง

นอกจากนี้ จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 80% มองว่าช่วงปลายปีนี้เริ่มมีบรรยากาศเหมาะสมที่จะเริ่มใช้จ่ายใช้สอยในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ โดยส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ที่ 3.5-4%

### ช่วยอีก4.7หมื่นราย เกษตรกร ประสพภัยน้ำท่วม กรม.ไฟเขียวพักหนี้เงินต้น-ลดดอกเบี้ย

Source - เดลินิวส์ (Th)

ไฟเขียวช่วยเกษตรกรเจอน้ำท่วมเพิ่ม 4.7 หมื่นราย เข้าโครงการพักหนี้เงินต้น-ลดดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส.พร้อมขยายมาตรการบริหารจัดการช่วยน้ำท่วมหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า จนถึงสิ้นปีด้านหอการค้าฯ ประเมินน้ำท่วมเสียหายเจียดหมื่นล้านแต่ไม่กระทบศก. มากขณะที่ธอ.ส.จัดเต็มอัด 6 มาตรการช่วยเหลือผู้

ประสพอุทกภัยพื้กนี้ ลดดอกเบ็ย ใ้กัซอมสร้ง ปลอดหนี วงเงิน 500 ล้น ขณะ "นายกข" ควงทิมงาน ลงพื้ที่ขอนแก่นตรวจสถนการณ้ น้อมนำพระราชกระแสรบสั่งในหลวง ร.10 ดูแลประชชนใ้ดีที่สุดแนะ ประชาชนต้องกระตือรือร้น อย่าหวังรอแต่รัฐเย็ยวยา ขณะทีกรมอุตุฯเผยพายุดีเปรสชันเข้าปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมกหลายพื้ที่ เตือนชาวบ้านระวัง

เมื่อเวลา 15.25 น. วันที่ 31 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น โดยฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวม จากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มาติดตามสถานการณ์น้ำที่ จ.ขอนแก่น และพื้ที่โดยรวมของภาคอีสาน เพื่อหามาตรการลดผลกระทบใ้ได้มกที่สุด และมาใ้ใ้กำลังใจ พร้อมนำพระราชกระแสรบสั่งความหวังใ้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงรับสั่งกับตนเสมอใ้ดูแลประชชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำท่วมใ้ใ้ประชชนมีความอยู่ดีกินดีและมีความสุขมกที่สุดโดยพระองค์ท่านได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผ่านองคมนตรี และผู้แทนมาโดยตลอด อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามทุกเรื่องทีเกี่ยวกับประชชนรัฐบาลจึงต้องทำใ้ดีที่สุดซึ่งทีผ่านมา รัฐบาล ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดและขอขอบคุณทุกหน่วยงานทีช่วยกันแก้ปัญหาใ้ใ้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จากการรับฟังการรายงานทราบว่ปริมาณน้ำลดลงตามลำดับ ขอสั่งการใ้มีการระบายน้ำใ้เร็วที่สุดใ้ใ้เหลือ 30 ล้นลบ.ม. ต่อวัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่ ยืนยันว่รัฐบาลใ้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกอย่ง และใ้เร่งสำรวจความเสียหายซึ่งในการเย็ยวยาจะต้องแตกต่างกันในแต่ละพื้ที่ ทั้งนี้ไม่ยากใ้ยกเรื่องน้ำท่วมมาเป็นประเด็นทางการเมืองดังนั้นทุกหน่วยงานต้องสร้างความเข้าใจใ้กับประชชน นอกจากนี้ขอใ้ทางจังหวัดใ้ไปศึกษาการกักเก็บน้ำหลังน้ำลดว่พื้ที่ใดเป็นพื้ที่แก้มลิงใ้หรือไม่ หากทำใ้ได้ก็ดำเนินการในทันทีซึ่งการดำเนินการอะไรก็ตามใ้วันนี้ต้องใ้แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ ใ้ด้วย

"วันนี้รัฐบาลถูกโจมตีว่แก่นักแต่ทำใ้ไม่น้ำยังท่วม ซึ่งไม่มีทางทีจะไม่ใ้ท่วมเลยแต่มีทั้งท่วมมกและท่วมน้อย แต่สิ่งต้องการคือประชชนต้องเชื่อฟังรัฐบาลและกระตือรือร้นมกกว่านี้ ไม่ใช่รอเพียงการเย็ยวยาจากรัฐบาลเท่านั้น ทุกอย่งต้องคิดใหม่ทั้งหมดและ หน่วยงานภาครัฐก็อย่าขัดแย้งกันด้วย" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะยังได้ลงพื้ที่ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเย็ยมเย็ยนผู้ประสพภัยน้ำท่วม ที่บ้านบึงสว่าง ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ด้าน นายวิศักดิ์ ธีระเดโชพล รองอธิบดีและโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่ ในวันที่ 1-30 พ.ย. จะระบายน้ำออกจากทุ่งแก้มลิงบางระกำปริมาณ 550 ล้น ลบ.ม. ลงสู่ท้ายแม่น้ำยม-น่าน ผ่านระบบชลประทานพิษณุโลก มาลงแม่น้ำเจ้าพระยา ยืนยันว่มวลน้ำนี้ไม่กระทบพื้ที่ด้านล่าง เพราะขณะนี้น้ำเหนือหมดแล้วมีแต่ใ้ใ้ในแก้มลิง 13 ทุ่งเท่านั้น โดยอีก 12 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างทั้งฝั่งตะวันตก กว่

400 ล้านลบ.ม. และฝั่งตะวันออก กว่า 1 พันล้านลบ.ม. รวมปริมาณน้ำกว่า 1.5 พันล้านลบ.ม. จะทยอยระบายออกผ่านคลองชลประทาน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีนออกสู่อ่าวไทยสองฝั่ง เริ่มวันที่ 15 พ.ย. ถึงต้นเดือน ม.ค. 61 ซึ่งตามแผนระบายออก 80% อีก 20% เตรียมน้ำไว้ให้เกษตรกรสำหรับทำนาปรัง และเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งหน้า

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยให้เพิ่มวงเงินและจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบ คีรีขันธุ์ในปี 59/60 ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากเดิมที่กำหนดเป้าหมายเกษตรกรไว้จำนวน 212,850 ราย เพิ่มเป็น 260,389 ราย หรือเพิ่มขึ้น 47,539 ราย และเพิ่มงบประมาณที่รัฐใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา 5% ต่อปีรวมระยะเวลา 2 ปี จำนวน 859.50 ล้านบาท

ทั้งนี้กระทรวงการคลังรายงานว่ ที่ ผ่านมามีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งที่เป็นเกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอล และที่เป็นเอ็นพีแอลมีจำนวนมากจนเกินเป้าหมาย อีกทั้งจำนวนเกษตรกรตามเป้าหมายเดิมก็เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น โดย ธ.ก.ส. ยังไม่ได้สำรวจความเสียหายอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้าง จึงทำให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขแสดงความต้องการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น กระทรวงการคลังจึงเสนอให้กรม.ขยายจำนวนเป้าหมายเกษตรกรใหม่ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด

นอกจากนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยการเพิ่มจำนวนเกษตรกรกรณีที่ไม่เป็นหนี้เอ็นพีแอล จำนวน 47,539 ราย และเพิ่มงบประมาณที่รัฐใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา 5% ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปีจำนวน 859.50 ล้านบาท จากเดิมจำนวน 3,931.00 ล้านบาท เป็นจำนวน 4,790.50 ล้านบาท

นายณัฐพร กล่าวว่ ที่ประชุม ครม. ยังได้เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 60 เพิ่มเติม โดยมี 2 มาตรการที่เกี่ยวข้องคือมาตรการสำหรับการบริจาคที่ให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. 60 ให้ขยายเวลา ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 ส่วนมาตรการที่ให้หักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ้านและซ่อมรถนั้นยังไม่หมดอายุเพราะสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60 โดยในปัจจุบันยังมีจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 17 จังหวัด จากเดิม 23 จังหวัด สถานการณ์ได้คลี่คลายไปแล้วจำนวน 6 จังหวัด

ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่ ศูนย์พยากรณ์ฯ ประเมินผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในปีนี้อาจว่าเศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และไม่กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมในปีนี้อาจว่า จะขยายตัว 3.9% เนื่อง จากพื้นที่น้ำท่วมไม่ได้กระทบต่อพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม, เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมจน

ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งสินค้าได้เหมือนกับปี 54 ขณะที่ในพื้นที่นาข้าวแม่ หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเชื่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการชดเชย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่าธนาคารได้เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท สำหรับจัดทำโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยปี 60 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดจำนวน 6 มาตรการ เช่น มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเดิมของธอส.ที่มีอยู่อาศัยที่จดทะเบียนกับธนาคารถูกน้ำท่วมจะลดภาระดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระโดยปลอดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 คิดเอ็มอาร์อาร์ลป 2.5% ต่อปี ปีที่ 2 เอ็มอาร์อาร์ลป 2% ปีที่ 3 เอ็มอาร์อาร์ลป 1% และปีที่ 4 จนครบสัญญา เอ็มอาร์อาร์ลป 0.5-1%

สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของธอส.ที่อาคารหรือบ้านได้รับความเสียหาย สามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมหรือกู้ซ่อมแซมโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3% ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้นคิดเอ็มอาร์อาร์ลป 0.5-1% ต่อปี ส่วนลูกหนี้ที่หลักประกันเสียหายและกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ได้ 1 ปี 4 เดือน คิดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก โดยไม่ต้องชำระเงินงวด จากนั้นเดือนที่ 5-16 ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาผ่อนตามปกติ

ส่วนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อย กว่าดอกเบี้ยรายเดือน ขณะที่ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระโดยใช้ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญาและสุดท้ายกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของค่าอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น

วันเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 5 เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผล กระทบถึงวันที่ 3 พ.ย.)" ว่า พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้า ๆ เข้าปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. 60 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นไว้ด้วย พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบตามภาคต่าง ๆ มีดังนี้ วันที่ 1 พ.ย. บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

วันที่ 2-3 พ.ย. 60 บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่ง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ภาพมุมปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ที่รับน้ำจาก จ.สุโขทัย และพิษณุโลก ยังคงมีระดับสูงและล้นแม่น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณภายในวัดวังปลาทุ ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบวัด พระอุโบสถ กุฏิพระ ศาลาวัด วิหาร ถูกน้ำท่วมขัง ระดับ 30-40 เซนติเมตร พระสงฆ์ต้องทำสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อเป็นเส้นทางเข้าออก เพื่อ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ไม่ให้เดินลุยน้ำไปมา ระหว่างกุฏิพระและศาลาวัดเพื่อทำกิจของสงฆ์ โดยระดับน้ำมมีระดับอยู่ที่ 6.34 ซม. ซึ่งเป็นระดับที่สูงและยังมีระดับทรงตัว ยังคงไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำยมเป็นบริเวณกว้าง 12 หมู่บ้าน กว่า 600 หลังคาเรือน.

### สัมภาษณ์: 'ธีรินทร์' ซีอีโอดาวรุ่งเมืองชลรุกส่งออกข้าวถุง-ลงทุนอสังหาฯ

Source - ประชาชาติธุรกิจ (Th)

หากให้นึกถึงลูกไม้ใต้ต้นด้านธุรกิจการค้าที่ฉายแววเปล่งประกายในเมืองชลเวลานี้ ชื่อของ "กอล์ฟ-ธีรินทร์ ธีญญวัฒน์กุล" นักธุรกิจหนุ่มวัย 38 ปี ต้องติดโผอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยวิสัยทัศน์ และผลงาน ผลักดันให้คุณกอล์ฟขึ้นนั่งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอาร์ ไทย ฟู้ดส์ จำกัด รั้งไม้ต่อจากคุณป้า "สุนทร ธีญญวัฒน์กุล" ผู้ก่อตั้ง แบรินด์ข้าวไก่แจ้ ที่ปัจจุบันหันไปทุ่มเทเวลา 99.99% ให้กับงานส่วนรวมในตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี

ตั้งเป้าเพิ่มส่งออก

ธีรินทร์เล่าให้ "ประชาชาติธุรกิจ" ฟังว่า ธุรกิจข้าวตราไก่แจ้เริ่มจากคุณพ่อที่สร้างขึ้นเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว จากขายเพียง 3 อำเภอ ปัจจุบันขยายไปทั่วประเทศ และส่งออก มีกำลังการผลิตจาก 3 โรงงาน รวม 3-4 หมื่นตัน/เดือน ทำรายได้กว่า 2 พันล้านบาท/ปี มีสัดส่วนจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออก คือ 70 : 30 โดยตลาดในประเทศยังเป็นตลาดหลักที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ปีนี้การเติบโตลูกค้าส่งออกค่อนข้างสูง เดิมมีเพียง 5% ตอนนี้อยู่ที่ 20% ในอนาคตจะเร่งส่งออกให้มากขึ้น ส่วนแผนในอนาคตต้องดูไปอีก 3-4 ปี ค่อยประเมินอีกครั้งว่าจะขยายเพิ่มหรือไม่

สำหรับข้าวสารไก่แจ้มี 30-40 ชนิด ปัจจุบันมี 300 กว่า SKU ขนาดตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ถึง 50 กิโลกรัม ส่งออกไปแอฟริกา ยุโรป อเมริกา แคนาดา เป็นหลัก ความโดดเด่น จะเน้นคุณภาพ เพราะการทำแบรนต์ถ้าไม่ดีมันไปไม่ได้ จึงต้องพยายามทำให้ลูกค้าเชื่อใจเรื่องคุณภาพ มั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่คุณต้องเหมือนเดิม พุดเหมือนง่าย แต่ทำยาก เพราะสินค้าเกษตรการรักษามาตรฐานต้องตลอดชีวิตของแบรนต์

ลุยตั้งศูนย์อินโนเวชั่นเมืองชล

ธีรินทร์เล่าถึงเส้นทางธุรกิจต่อว่า หลังข้าวสารแบรนต์ไก่แจ้ติดตลาด จึงได้คิดต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มี ไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือข้าวเหนียว ซึ่งเป็นที่มาของข้าวต้มมัด แต่ด้วยตนเองไม่มีโนว์ฮาวเรื่องนวัตกรรมอาหาร จึงใช้ เวลาถึง 2 ปีในการค้นคว้าวิจัย ลองผิด ลองถูกจนออกมาเป็นข้าวต้มมัดภายใต้แบรนต์แม่สภา บริษัท ทีอาร์ ไทย ฟู้ดส์ จำกัด

ปัจจุบันข้าวต้มมัดแม่สภาส่งเข้า โมเดิร์นเทรด และจับกลุ่มออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่เล่นกีฬา เช่น วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ข้าวต้มมัดจึงสะดวกแก่การพกพา แล้วให้พลังงานสูง นอกจากตลาดในประเทศ ยังส่งออกอีก 20 กว่าประเทศ ทั้งยุโรป อเมริกา จีน อิสราเอล เกาหลี จากนั้นแตกไลน์มาเป็นสแน็กอีก 6 ผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากผลผลิตในพื้นที่ อาทิ มันฝรั่ง มันม่วง พักทอง เผือก เป็นต้น ปัจจุบันกลายเป็นยอดขายหลักของบริษัท เติบโตช่วงแรกประมาณ 30-40% รายได้ปัจจุบันประมาณ 100 ล้านบาท/ปี



นอกจากนี้ยังแตกไลน์ผลิตข้าวพร้อมกิน ส่งลูกค้าที่อเมริกา ซึ่งเป็นบริษัททำปลาแซลมอนพร้อมกิน ซึ่งต้องการข้าวจากเราเพื่อแมตช์กับแซลมอนของเขา

จากประสบการณ์ลองผิดลองถูก ที่พบว่าเป็นเรื่องเสียเวลาอย่างมาก ทำให้นักธุรกิจหนุ่มที่หมวกอีกใบ คือ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี ได้เสนอแนวคิดสร้าง "อินโนเวชั่นฮับ" จังหวัดชลบุรีขึ้นมา โดยล่าสุด หอการค้าจังหวัดชลบุรี และวายุอิซี ได้เซ็น MOU กับ มหาวิทยาลัยบูรพาในการวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่โลกความจริงเป็นธุรกิจได้ ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับมือกัน ที่ชัดเจนมากขึ้น

"ถ้าเริ่มขับเคลื่อนได้เมื่อไร มองว่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างตามมา เพราะมหาวิทยาลัยมีโน้ฮาว มีความรู้ มีผลงานวิจัย ขณะที่หอการค้ามีความรู้เกี่ยวกับตลาด เทรนด์ และเมื่อ 2 สิ่งนี้ มาแมตช์กัน ทุกอย่างจะต่อยอดไปได้ และผมก็มองว่าถ้าจังหวัดชลบุรีมี อินโนเวชั่นฮับขึ้นมา เหมือนวันสต็อปเซอร์วิสสำหรับผู้ประกอบการที่จะพัฒนาสินค้า แล้วมีคนมาช่วยไกด์ ช่วยคิด มีโน้ฮาวมาสนับสนุน น่าจะพัฒนาต่อ ยอดเศรษฐกิจของจังหวัด ของประเทศได้เยอะมาก ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนผมขายข้าวได้กิโลกรัมละ 10 บาท แต่พอทำข้าวต้มมัด ใช้น้ำตาลเทียมเพิ่มมูลค่ามหาศาล แล้วถ้าทำแบบนี้ได้ทุกสินค้า ผมมองว่าศักยภาพของเศรษฐกิจก็จะเติบโตขึ้นโดยปริยาย"

จับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นอกจากธุรกิจหลักอย่างข้าวไก่แจ้ วันนี้นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงยังมีพอร์ตอสังหาริมทรัพย์อยู่ในมือเป็นโรงแรม 2 แห่ง คือ ราชา เรสซิเดนซ์ ที่ศรีราชา ขนาด 104 ห้อง และ ทาริส อาร์ท โฮเทล (Taris art hotel Phrae) ที่จังหวัดแพร่ ขนาด 150 ห้อง และ อพาร์ทเมนต์ให้เช่าอีก 2 แห่ง ที่นิคมอมตะ และอีสเทิร์นซีบอร์ด รวมแล้วรายได้ 100 กว่าล้านบาท/ปี

"ตั้งแต่เด็ก เวลาไปพักที่ไหน รู้สึกว่าคนมีโรงแรมมีตึกรู้สึกว่าเขารวย เจ๋ง ผมคิดแค่นี้ พอโตขึ้นก็ชอบเรื่องที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ได้ชอบขายนะ แต่ชอบทำตามใจ คือ ทำเป็นความรักส่วนตัว แฟนผมก็ชอบแต่งบ้าน มีแพสชั่น แต่มองว่าทำก็ได้ ตอนนั้นเวลาไปเที่ยวพักโรงแรม จะเปลี่ยนที่นอนทุกวัน ทดลองอยู่ตั้งแต่โรงแรมถูก ๆ ถึงแพงมาก ๆ เพราะอยากรู้ว่าถูก ๆ ถูกและดีทำอย่างไร แพงเวอร์ ๆ ทำยังไงให้ขายได้"

สำหรับ "ราชา เรสซิเดนซ์ ศรีราชา" เป็นอสังหาฯที่ให้บริการแบบเช่า ทั้งรายเดือน และรายวัน ที่มาคือ คุณกอล์ฟได้เทกโอเวอร์แล้วนำมารีโนเวต โดยใช้เวลา 2 ปี ปัจจุบันมีลูกค้า 70-80% เป็นชาวญี่ปุ่น และล่าสุด กับการเทกโอเวอร์โรงแรมเก่าแก่อายุ 40 ปี ที่จังหวัดแพร่มารีโนเวตด้วยงบประมาณ 100 กว่าล้านบาท แปลงโฉมจากโรงแรมเซลคืนละ 100 บาท ปัจจุบันเป็นโรงแรมสมัยใหม่แห่งเดียวของจังหวัดแพร่ ในราคาห้องละ 800-900 บาท กลุ่มลูกค้าที่แพร่จะเป็นกลุ่มประชุมสัมมนา ทั้งบริษัท และภาครัฐ นอกจากนี้ยังตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่มาจัดกิจกรรม หรือกลุ่มทัวร์ ซึ่งคุณกอล์ฟเผยว่า เตรียมสร้างให้เป็นเซนแล้วขยายไปเรื่อย ๆ ตามจังหวัดต่าง ๆ ที่สนใจ โดยเฉพาะที่ติดทะเล ที่วาดฝันไว้

"ผมไม่เคยไปแพร่เลย พอเพื่อนมาแนะนำให้เทกโอเวอร์โรงแรม ผมก็ไปอยู่ 1 คืน 2 วัน ไปกินข้าวอยู่ที่นั่น โลกเข้านอยู่ใจกลางเมือง รู้สึกว่าอาหารการกินอร่อยและเป็นเมืองน่ารัก ไปไหน 5 นาทีถึง แต่ที่รถไม่ติด ในอีกแง่ก็อาจแปลว่าไม่มีคน ยังคิดว่าจะลงทุนดีไหม สุดท้ายมองว่าอาจเป็นโอกาส เพราะการแข่งขันน้อย ผมก็มีสิทธิเป็นเบอร์หนึ่ง และตอนนี้แพร่เป็น 12 เมืองต้องห้ามพลัส ได้รับการโปรโมตเยอะ

สรุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประจำวันที 1 พฤศจิกายน 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เริ่มมีมาทำร้านกาแฟอะซีน เป็นเมืองชึก ๆ มากขึ้น มีร้านอาหารดี ๆ ให้นั่ง มองเห็นว่ามีศักยภาพ  
ระดับหนึ่ง และราคาก็ไม่ได้แพงมาก หลักสิบล้าน ซึ่งหลักนี้ซื้ออะไรไม่ได้เลย ที่ชลบุรี"

ด้วยวิสัยทัศน์บวกกับแพลตฟอร์มที่เต็มเปี่ยม จึงไม่แปลกที่ชื่อของ "ธีรินทร์ วัฒนกุล" จะโดดเด่น  
ฉายแวว และเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง

-----